



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน เดลินิวส์ ช่อง 9 ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โลกวันนี้ สวท. สำนักข่าวไทย</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>เดลินิวส์ สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงแนวทางการปลดล็อกกัญชา ว่า ความเป็นไปได้ตอนนี้ คือการที่อย. ประชุมร่วมคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่มี นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน เพื่อหาข้อดีข้อเสียก่อน หากพบว่าข้อดีมีมากกว่าเสนอเรื่องมา เพื่อออกประกาศปรับแก้ให้สถานะของ สารสกัด น้ำมันกัญชาหลุดจากยาเสพติดประเภท 5 เป็นประเภทที่ 2 แทน เพื่อให้สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้ ทั้งนี้ ได้กำหนดระยะเวลาสรุปผลประโยชน์ทางการแพทย์ที่ได้จากกัญชา จะต้องเสนอมายังตน เพื่อพิจารณาภายในเดือนพ.ย.นี้</p> <p>ขณะที่เครือข่าย พลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ ยื่นหนังสือถึงนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่1 เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษ(ฉบับที่..)พ.ศ.ฉบับที่นำเสนอโดย นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรค ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จาก พืชกัญชา และกระท่อม ในการ รักษาผู้ป่วย</p> <p>ด้าน นายสุรชัย กล่าวว่า การแก้ไขมีขั้นตอน ขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในช่วงการรับฟังความเห็น หากกระบวนการ รับฟังความเห็นแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค.นี้ จะบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของวิปสนช.ได้ประมาณกลางเดือน พ.ย. และเมื่อที่ ประชุมสนช.รับหลักการ โดยตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายไม่เกิน 45 วัน ก็จะบรรจุระเบียบวาระเพื่อพิจารณา วาระ 2-3 ได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ หรืออย่างช้าต้นเดือน ม.ค.62 อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 30 ต.ค.นี้ ทาง สนช.จะจัดเสวนาเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่อาคารรัฐสภา เพื่อเป็นการรับฟังความเห็นต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย กล่าวว่า สนช.ดำเนินการไม่ทัน ม.ค.62 แน่นนอน เพราะยังมีเรื่องข้อกฎหมายที่กระทบอีกหลายมาตรา จึงไม่น่าเป็นไปได้ ถ้าแก้ไขกฎหมายไม่ทัน เชื่อว่ารัฐบาลเองอาจจะ ออกข้อกฎหมายขึ้นมาเพื่อผ่อนปรนให้ใช้ ยาเสพติดได้ ซึ่งการผ่อนปรนยาเสพติดมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1..เป็นยาแผน บัญชีปัจจุบัน ก็สามารถทำการเพื่อวิจัยเพียงอย่างเดียว และ 2..ยาสมุนไพร อันนี้สามารถปรุงใช้ได้ตามตำรับ ซึ่งมีการปรุงใช้ กันมานานหลายร้อยปีแล้วเพื่อการรักษาได้ จึงขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีว่าจะมีให้ผ่อนปรนได้ถึงขั้นใด</p> <p>-เสนอสรุป ของ องค์การเภสัชกรรม จัดสัมมนาระดมสมองเรื่องกัญชาทางการแพทย์กับกฎหมาย ร่วมกับ คณะ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18-19 ต.ค.2562</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.ยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เลขาธิการ อย. นำเอา 18 มาตราในร่าง พ.ร.บ.ยาลฉบับนี้ ที่มีความเกี่ยวข้องกับคำสั่งคสช. มาตรา44 ให้มาพิจารณาก่อนเพื่อความรวดเร็ว โดยให้มีการเชิญ ภาคเอกชน เภสัชกร อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องมารับฟังความเห็นในการปรับแก้ และให้แล้วเสร็จภายใน เดือน พ.ย.นี้</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในวันที่ (26 ตค.)จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อพิจารณาขอ ความเห็นชอบเกี่ยวกับ 18 มาตรา ที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.ยา ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีปัญหา มาขอความเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนเสนอให้ รมว.สธ. นำเสนอต่อ ครม.ต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>น้ำปลาไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณี เอฟดีเอ ห้ามนำเข้าน้ำปลาไทยบางยี่ห้อ ว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าปลาน้ำปลาไทย เนื่องจากเป็นเรื่องของผู้ประกอบการบางรายเท่านั้น ผู้ประกอบการก็ยังสามารถส่งออกน้ำปลาได้ตามเดิม ส่วนผู้ประกอบการ 3 รายที่ถูกแจ้งเตือนมานาน ยังไม่ทราบข้อมูล ว่า นำเอกสารไปยื่นให้กับทางสหรัฐเพื่อแจ้งกระบวนการผลิตหรือยัง ซึ่งทางหน่วยงานก็ไม่ได้มีการเร่งรัดแต่อย่างไร เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการดำเนินการเอง อย่างไรก็ตาม อยากเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผล ต่อผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าของไทยแต่อย่างใด</p> <p>ด้าน ผู้บริหารบริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด ได้ออกมาชี้แจงว่า บริษัทได้เข้าชี้แจงรายละเอียด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ช่อง TNN 24</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ www.thaiquote.org</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ทั้งหมดกับ อย. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา และได้ออกมาให้สัมภาษณ์รายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้ว</p> <p>ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบไปยัง 10 ยี่ห้อส่งออกน้ำปลาไปสหรัฐฯ พบว่ายังดำเนินการส่งออกได้ตามปกติ โดยเลี่ยงในการให้ข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานรัฐไม่ยอมให้เป็นประเด็น เกรงจะมีผลกระทบทางจิตวิทยาต่อการใช้ปลา แต่ทุกรายยืนยันน้ำปลาไทยผลิตถูกต้องตามหลัก สุขอนามัยและมีเทคโนโลยีสูง</p> <p>-สัมภาษณ์ นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ยืนยัน น้ำปลาไทย ได้มาตรฐานความปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ปฏิเสธแจ้งเตือนนำเข้าปลาจากไทย พบเมื่อ 4 ปีก่อนส่งหนังสือเตือนไปยังบริษัท ไทโรจน์ (ทั้งซังสะ) จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาตราทิพรสกระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่ผู้ผลิตส่งเอกสารการปรับปรุงไปแล้ว แต่สินค้าของบริษัทยังอยู่ในบัญชีที่ถูกกักกัน</p> <p>-เสนอข่าว นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงว่า ขณะนี้ โรงงานฯ ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงตามข้อกำหนดการควบคุมความปลอดภัยให้ FDA แล้ว แต่มีการเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขและจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ส่วนกรมประมงอยู่ระหว่างการจัดทำและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกระบวนการหมักน้ำปลาที่สามารถป้องกันการเกิดสารโบ툴ินัม และฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการนำเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาให้กับ FDA ต่อไป พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ส่งออกของไทยเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FDA เพื่อให้สินค้าของตนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สหรัฐฯ กำหนดและสามารถส่งออกไปขายสหรัฐฯได้ และขอให้ประชาชนผู้บริโภค อย่าเพิ่งวิตกกังวลต่อกรณีดังกล่าว</p> <p>M2F -เสนอรายงานพิเศษ อุทาหรณ์แชร์ข่าวไว ไร้ความจริง อย.สหรัฐฯปิดข่าวแบนน้ำปลาไทย ว่า จากการเผยแพร่ข่าวในทำนอง ดังกล่าวเกี่ยวกับน้ำปลาไทย ทำให้เกิดการแชร์ข่าวในเครือข่ายโซเชียล และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ทั้งที่ตำหนิรัฐบาลไทย และตำหนิภาคการผลิตของไทยว่าไม่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีข่าวว่าทางสหรัฐฯ ไม่ได้สั่งห้ามนำเข้า ปรากฏว่ามี ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนหนึ่ง ที่แสดงความเสียใจที่วิจารณ์ทุกฝ่ายไปโดยพลการ</p> <p>มติชน -เสนอบทความ กรณี อย.สหรัฐฯ มีข้อสงสัยต่อความไม่ปลอดภัยในการบริโภค สั่งแบนน้ำปลาไทย 3 ยี่ห้อเข้าประเทศเรียกร้องให้ไทยต้องตรวจสอบพิสูจน์สารปนเปื้อนจากการหมักน้ำปลา และ ต้องการให้มีการต้มในกระบวนการผลิต</p> <p>นายสง่า ตามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และที่ปรึกษากรมอนามัย อธิบายว่า กระบวนการผลิตน้ำปลาของไทยไม่ได้ใช้วิธีต้มตามที่ อย.สหรัฐฯเสนอ เพราะถ้าต้มแล้วจะทำให้รสชาติเฉพาะของน้ำปลาเปลี่ยนแปลง ประกอบกับกระบวนการผลิตน้ำปลาไทยมีการใช้เกลือในปริมาณ ที่สูงเพียงพอจะยับยั้งการเกิดเชื้อโบ툴ินัม (สารพิษออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท) และสารฮีสตามีน (สารก่อให้เกิดอาการแพ้) ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องของไทยก็ออกมายืนยันแล้วว่ากระบวนการผลิตน้ำปลาของไทยเป็นไปตามมาตรฐานของโคเด็กซ์(CODEX) ซึ่งเป็น ที่ยอมรับกันทั่วโลก นำสงสัยว่า เหตุใด อย.สหรัฐฯจึงไม่ยึดมาตรฐานโคเด็กซ์</p> <p>ทั้งนี้ การบริโภคน้ำปลา ทุกวันแม้ในปริมาณไม่มาก ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นหลายชนิด เพราะน้ำปลามีโปรตีนโดยเฉพาะไลซีน มีวิตามินบี 12 ไอโอดีน และธาตุเหล็ก อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อพิงระวังในการบริโภค เนื่องจากน้ำปลามีโซเดียมสูงมาก เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และโรคไตได้ กรมอนามัยได้ออกมาแนะนำให้คนไทยบริโภคน้ำปลาได้วันละไม่เกิน 2-3 ช้อนชา ลดปริมาณและความถี่การกินอาหารที่ใส่รสเค็มลง และชิมก่อนปรุงทุกครั้ง</p> <p>ด้าน นายยวิน ยงสวัสดิกุล เจ้าของโรงงานน้ำปลา บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด ย้ำถึงกระบวนการผลิตว่าต้องสะอาด วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้และโรงงานต้องถูกสุขลักษณะ กรณีสหรัฐฯแบนน้ำปลาไทยจะส่งผลกระทบต่อร้านอาหารไทยในสหรัฐฯบ้าง เพราะน้ำปลาเป็นวัฒนธรรมของเรา ฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขากินเกลือมาตลอด</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>Line ผู้บริหาร</p>	<p>สาว 19 คลอดลูกในห้องน้ำรพ.กำแพงแสน</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ ยากกว่ารักคือลืมน่าเคยรักกัน โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า คนไข้เจ็บท้องนั่งรอหมอแต่เข้า เพราะหมอมา 11 โมง สุดท้ายคลอดลูกในห้องน้ำ ดีที่เจ้าหน้าที่ช่วยได้ทัน</p> <p>- นพ.ชัช ผชช. (ว) นครปฐม รายงานกรณีการคลอดในห้องน้ำ รพ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ว่า ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 19 ปี อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ 24 ต.ค.61 คนไข้ไป ANC ตามนัด แจ้งพยาบาลว่าเจ็บท้อง พยาบาลจึงส่งห้องคลอดเพื่อทำการตรวจสุขภาพเด็กในท้อง หลังจากเฝ้ารอ 30 นาที ไม่พบการบีบรัดตัวของมดลูก จึงส่งคนไข้ กลับไปห้อง ANC เพื่อรออัลตราซาวด์ ประเมินอายุครรภ์ ระหว่างนั้น สตรีแพทย์อยู่ในห้องผ่าตัดเคลสคลอดและทำหมัน ผู้ป่วยมีอาการปวดถ่ายอุจจาระ จึงเดินไปห้องน้ำโดยมิได้แจ้งให้พยาบาลทราบ ต่อมาผู้ป่วยพบว่า มีศีรษะเด็กโผล่ออกมา จึงนั่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ราบกับพื้นห้องน้ำ และร้องขอความช่วยเหลือ พยาบาลได้ใช้ชุดคลอดฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือ เด็กคลอดออกมาเวลา 11:00น. เป็นเพศ หญิง นน.2765 กรัม ปัจจุบัน แม่และเด็ก แข็งแรงดี ไม่พบภาวะแทรกซ้อน และ ทางรพ. กำแพงแสนอยู่ระหว่างวางแผนเพื่อปรับปรุงบริการ และป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต</p>
<p>เว็บไซต์ thaipost.net nationweekend.com komchadluek.net thaipbs.or.th</p>	<p>โรคหัด</p> <p>- เสนอข่าว พบผู้เสียชีวิตจากโรคหัดคือ เด็กชาย อายุ 1 ปี ชาว ต.ระเว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคหัด แพทย์จะทำการรักษาด้วยการสวนสายยาง พร้อมจะส่งต่อไปยัง รพ.ปัตตานี แต่ทางผู้ปกครองไม่ยินยอมการรักษา และเสียชีวิตที่ รพ.ยะรัง</p> <p>ด้านนายฮาโรน มาหมัด ผอ.รพ.สต.ระเว้ง อ.ยะรัง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตาม เนื่องจากมีลูกเล็ก ๆ อีก 6 คน หลายคน จึงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ฉีดวัคซีนกันหมดแล้ว ซึ่งลูก ๆ อีก 6 คน ไม่พบ และ เด็กในหมู่บ้านพบ 4 คน แต่ก็ได้รักษาหายแล้ว ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว</p>
<p>สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์</p>	<p>รพ.สต.ติดดาว</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ตามนโยบาย รพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.บุโละบุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และให้สัมภาษณ์ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน อสม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับทราบแนวทางการแก้ปัญหา การพัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐและ สธ. ในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อประชาชน</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เตือนภัย สมุนไพรสรรพคุณครอบจักรวาล</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก "Red Skull Z" ได้ออกมาโพสต์เตือนภัย หลังพบว่ามียาสมุนไพรรายหนึ่งใช้ชื่อว่า "ยาหมอทหาร" มีสรรพคุณรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เหน็บชา เส้นตึง กระตุกทับเส้น ปวดชา ปวดข้อ กระตุกเสื่อม ไซซ้อ อักเสบ โรคเกาต์ รูมาตอยด์และได้อ้างว่ามี เลขจดทะเบียน อย. โดยชื่อและสถานที่ผลิตยานั้น ไม่มีที่อยู่จริงตามที่ผลิตภัณฑ์อ้าง และได้มีคนแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้ทำการ "สวมเลข อย." นำเลข อย.ของผลิตภัณฑ์ขนม "ตะวันรสลาบ" และชื่อถนนที่มีอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามไม่ใช่เชิงรายตามที่ผลิตภัณฑ์แอบอ้าง และมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า คำว่า "หมอทหาร" ที่ตั้งเป็นชื่อยาก็เพื่อความน่าเชื่อถือ เพราะเมื่อก่อนตามชนบททางไกลไม่มีแพทย์ จะมีแต่แพทย์ทหาร ออกช่วยเหลือรักษาคนป่วย และตัวยาข้างต้นนั้น น่าจะเป็นยาตองเหล้า หรือไม่ก็ยาต้มสมุนไพรไทย แต่เป็นยาที่มีการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นอันตรายกับผู้บริโภคแน่นอน</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>เสนอควบคุมโฆษณาเครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอข่าว นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่องผิดที่ไว้ใจ : ทางออกเพื่อการควบคุมโฆษณาเครื่องสำอาง เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในการควบคุม หลังพบ ปัจจุบันมีการโฆษณา อดอ้างสรรพคุณ ของเครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก</p> <p>น.ส.สถาพร อารักษ์วทนะ นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันผู้บริโภค จะสามารถตรวจสอบเลข อย. ชื่อสถานที่ตั้งผู้ผลิต หรือเลขการขออนุญาตโฆษณาได้ แต่ก็ไม่เพียงพอ อย.ควรเปิดฐานข้อมูลการขออนุญาตโฆษณาสินค้าทั้งอาหารและยา ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย เพราะในฐานข้อมูลนี้จะมีรายละเอียดข้อความการโฆษณาที่ทางผู้ประกอบการขอ กับ อย.หากประชาชนพบข้อความที่โฆษณาในสื่อต่าง ๆ แล้วเกิดความสงสัยว่าเข้าข่ายโฆษณาเท็จจริงหรือไม่ ก็สามารถเข้าตรวจสอบได้ และเป็นหลักฐานสำคัญในการนำไปแจ้งความดำเนินคดีเมื่อได้รับผลกระทบจากเครื่องสำอางที่อดอ้างสรรพคุณ</p> <p>ขณะที่นายโสภณ หนูรัตน์ นักวิชาการด้านกฎหมายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาที่ผู้บริโภคเข้าถึงยากแล้ว ตัวกฎหมายเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ก็มีช่องโหว่ เช่น มาตรา 46 ที่ระบุว่า ผู้จัดแจ้งหรือผู้ทำการโฆษณาเครื่องสำอาง สงสัยว่าการโฆษณาของตนเองจะเป็นการฝ่าฝืน ไม่เป็นไปตามกฎหมาย อาจขอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้น และแจ้งให้ผู้ขอทราบก่อนทำการโฆษณา ภายใน 60 วัน หากแจ้งไม่ทันให้ถือว่าคณะกรรมการเห็นชอบ ดังนั้นเป็นช่องว่าง ยกประโยชน์ให้จ่าเลย ทำให้มีโฆษณาที่อดอ้างสรรพคุณหลุดลอดออกไป เพราะแน่นอนว่า คณะกรรมการไม่สามารถจะตรวจสอบให้ความเห็นชอบได้ทันภายในเวลาแค่ 60 วัน เพราะมีโฆษณาที่ต้องพิจารณาเยอะมากซึ่งกฎหมายควรเปลี่ยนเป็น ห้ามโฆษณาจนกว่าจะพิจารณาเห็นชอบเสร็จ ขณะที่สำคัญ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โทษถือว่าน้อยไม่มีการกำหนดโทษขั้นต่ำมีแต่ระบุสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการลงโทษเป็นแบบขั้นบันได กว่าจะถูกลงโทษสูงสุดก็ทำผิดไปแล้วหลายครั้ง จึงเป็นช่องว่างทำให้กฎหมายไม่มีการบังคับใช้ที่มีคุณภาพ การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง จึงเกิดขึ้นมากมาย
www.acnews.net	<p>สธ.จับมือ กสทช.เข้มงวดโฆษณาเกินจริง</p> <p>เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจาก ปลัด สธ. ประชุมการบูรณาการ ทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับพลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. และคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ส่วนกลางได้ดำเนินการกับโฆษณาทางโทรทัศน์ 149 รายการวิทยุกระจายเสียง 59 รายการและอินเทอร์เน็ต 453 รายการ สำหรับในส่วนกสทช.เขต/ภาค ได้ เฝ้าระวังการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง 760 เรื่อง อย.รับเรื่องแล้ว 610 เรื่อง และอยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ อย. 150 เรื่อง</p>
โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์สปริงนิวส์	<p>เตือนภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กำชับโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งขนย้ายเครื่องมือแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ไว้ที่สูง เนื่องจากภาคใต้เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว โดยเฉพาะในวันที่ 25-26 ต.ค.นี้ จะมีฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบ รู้ท้องถิ่นไทย	<p>สถานการณ์เด็กจมน้ำของไทย</p> <p>-เสนอข่าว จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์เด็กจมน้ำของประเทศไทย อายุต่ำกว่า 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 ต.ค. 61 พบเด็กจมน้ำ 68 เหตุการณ์ บาดเจ็บ 58 ราย เสียชีวิต 97 ราย กลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ 5-9 ขวบ รองลงมาคือ 10-14 ปี ช่วงเวลาที่เสียชีวิตสูงสุดคือ 15.00-18.00 น. สถานที่เกิดเหตุสูงสุดคือ แหล่งน้ำธรรมชาติ</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ฝากถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ำกันเองตามลำพัง และควรสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากพบคนตกน้ำไม่ควรกระโดดลงไปช่วยเพราะเสี่ยงจมน้ำพร้อมกัน แต่ควรตะโกนขอความช่วยเหลือ โยนอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่สามารถลอยน้ำได้ และยื่นสิ่งของให้จับเพื่อดึงขึ้นมาจากรน้ำ เช่น ไม้ เสื้อ ผ้าขาวม้า เป็นต้น หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1422</p>
ข่าวสด	<p>โรคกระดูกพรุน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันกระดูกพรุนโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษา</p> <p>ด้าน นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน ได้ดำเนินโครงการ “รู้ทัน...กันหักขี้” โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการป้องกัน สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากในน้ำอ้วนมีกรดฟอสฟอริกสูง และไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัด มีผลทำให้มวลกระดูกต่ำได้ รวมถึงการใช้อลูมิเนียม และควรเพิ่มอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมสูง เช่น นม ผลิตภัณฑ์นม ปลาตัวเล็ก</p>
คมชัดลึก สำนักข่าวไทย มติชน	<p>โรคสะเก็ดเงิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว “หยุดตีตราผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน สะเก็ดเงินรักษาได้ไม่ติดต่อกัน” เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยมีความรู้และความเข้าใจโรคดังกล่าวมากขึ้น และวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันสะเก็ดเงินโลก ในปีนี้สถาบันโรคผิวหนัง ได้ริเริ่มรณรงค์ภายใต้แนวคิด “หยุดตีตรา ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกับคนในสังคม เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินยังถูกสังคมรังเกียจและปฏิเสธการให้บริการในบางส่วน เช่น ร้านนวด ร้านอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วย</p> <p>-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า สถาบันจัดทำแคมเปญ “หยุดตีตรา ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน” ผ่านองค์ความรู้จาก อีบุ๊ก (E-Book) สำหรับแพทย์และประชาชนทั่วไป และวิดีโอชุด “ผมเป็นโรคสะเก็ดเงินครับ” โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ inderm.go.th หรือเฟซบุ๊ก สถาบันโรคผิวหนัง สำหรับวิดีโอรับชมได้ที่ inderm.go.th</p>
ข่าวสด	<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
รายงานพิเศษ	<p>หญิงไทย ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี 2557 หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 31.36 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือมีจำนวน 14,804 คน หรือ 40 คนต่อวัน และเสียชีวิต 3,455 คน หรือ 10 คนต่อวัน ส่วนผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมได้ 1 ใน 100 ของผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ดังนั้นควรเอาใจใส่ตรวจเช็คสุขภาพ และสุขภาพด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>นพ.วีรวิทย์ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวิธีการรักษามะเร็งเต้านม ประกอบด้วย การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด การใช้รังสีรักษา การใช้ยาต้านฮอร์โมน และการรักษาด้วยยากกลุ่มใหม่ๆ ซึ่งการรักษาจะไม่ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง แต่มักจะใช้หลาย ๆ วิธีร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งการตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้มีสูงขึ้น</p>
สยามรัฐ	<p>สัญญาณเตือนแพ้อาหาร</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เผยถึงกรณี social media เตือนภัยการแพ้กุ้งที่รุนแรง ปากบวมจนบ้วน บวมเป่งนั้น พบว่าอาหารเป็นสาเหตุของการแพ้ที่พบบ่อย ในเด็กพบว่าอาหารที่แพ้บ่อยคือ นม ถั่ว แป้งสาลี ไข่ ส่วนผู้ใหญ่มักแพ้อาหารทะเลเป็นหลัก ทั้งนี้ อาการปากบวมเฉื่อยหลังรับประทานอาหารหรือยาบ่งบอกถึงอาการแพ้ มักเกิดในช่วงสั้นๆ ภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังรับประทาน อาจเริ่มที่คันรอบปาก ปากบวมเฉื่อย จากนั้นมักพบผื่นคันนูนบวมตามร่างกาย หรือผื่นลมพิษ รายที่อาการรุนแรง อาจมีเยื่อทางเดินหายใจบวม หายใจติดขัด ความดันต่ำ และถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ที่มีอาการแพ้ ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นสาเหตุ หากไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เสริมธาตุเหล็ก เด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“วิตามินเสริมธาตุเหล็กเด็กไทยอายุ 6 เดือน - 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6” และประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2562 ณ อ. บางแสน จ.ชลบุรี เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในการทำงานและการเรียนรู้เพิ่มเติมศักยภาพ มาตรการเชิงสาธารณสุข ในการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ไว้ 3 มาตรการหลัก 1)การเสริมธาตุเหล็กเชิงป้องกันในประชากร 2)เสริมธาตุเหล็กในผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนนิยมรับประทาน 3)ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก</p>
มติชน	<p>อาการหลงผิดคิดว่าป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีมี ผู้ฆ่าตัวตายที่ จ.ระยอง เพราะเชื่อว่าตัวเองป่วยโรคมะเร็งตับ แม้แพทย์ตรวจไม่พบ แต่มีความกังวลและเครียดว่า กลุ่มอาการดังกล่าวจะมีความเชื่อโดยสนิทใจ ผังแน่น ไม่สามารถลบล้างได้ หากจิตแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยจิตเวชจริง จะต้องได้รับการรักษาด้วยการกินยาเท่านั้น ดังนั้นคนใกล้ชิด ครอบครัวอาจต้องสังเกตว่าคนในครอบครัวมีพฤติกรรมเข้าข่ายดังกล่าวหรือไม่ หรือหากไปพบแพทย์เพราะความเชื่ออาการทางกาย</p>
ข่าวสด	<p>ปัญหาการฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กล่าวว่า ขอให้ญาติหรือผู้ที่ดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายแล้วแต่ไม่สำเร็จ ซึ่งมีปีละกว่า 48,000 คน ให้อภัยหลีกเลี่ยงการตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง เข้าไปพูดคุยซักถามถึงความคิดฆ่าตัวตาย ด้วยท่าที ที่อ่อนโยนจริงใจ จะช่วยผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายคลายความกังวล รู้สึกผ่อนคลายและเข้าใจ ตัวเองดีขึ้น จะเป็นการป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำได้ จากการศึกษาของกรมสุขภาพจิตพบว่า จะสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายได้มากถึงปีละ 400 คน</p>
ข่าวสด	<p>เตียงกองทุนหลวงพ่อบุญ</p> <p>-เสนอข่าว กองทุนหลวงพ่อบุญ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กิตติจิตโต (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พร้อมด้วย นายไพรัช สังวริบุตร ศิลปินแห่งชาติ เหล่าดาราละครจากช่อง 7 สี และ รวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมมอบเตียงคนไข้ระบบไฟฟ้า ให้กับอาคารใหม่ รพศ.นครปฐม จำนวน 30 เตียง โดยมี นพ.วีรศักดิ์ ครอบลาภเจริญ ผอ.รพศ.นครปฐม เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยภายใน อาคาร 100 ปี สาธารณสุข รพศ.นครปฐม</p>